

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. เร่งออกม.ช่วยภาคเกษตร ใช้ระบบประกันภัย-ตันรายได้เพิ่ม
๒. เกษตรฯเร่งสง漿ปราคาอย่างร่วง
๓. อำนวย ผุด๑๐ตลาดยางเกษตรกร
๔. เกษตรกรแห่ขายยางชุมนุมสหกรณ์หลังราคาขยับตัวขึ้น๖๑บาท/กก.
๕. หนุนไทยขึ้นแท่นประเทศที่สามประตุสินค้ำออร์แกนิกสู่ยุโรป
๖. อียูเตือนไทยแก้ปัญหามงผิดกฎหมาย
๗. ดีเอสไอลุยตรวจทุจริตโกดังมัน
๘. จีนปรับสูตรยางคอมพาวด์ซ้ำเติมราคาดีง
๙. มกอช.หนุนผู้ประกอบการใช้งานระบบติดตามสอบสินค้ำเกษตร
๑๐. มกอช.ร่วมหนุนโครงการตลาดนัดเกษตรกร
๑๑. อกส.วัดความสุขเกษตรกรชูชาวไร่อ้อยติดที่อุปสูงสุด

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ
แนวหน้า
ไทยรัฐ
สยามรัฐ
มติชน
กรุงเทพธุรกิจ
ข่าวสด
โพสต์ทูเดย์
มติชน
มติชน
ข่าวหุ้น

เร่งออกกฎหมายช่วยภาคเกษตร ใช้ระบบประกันภัย-ต้นทุนได้เพิ่ม

กระทรวงเล็งออกกฎหมายพัฒนา
ช่วยเหลือเกษตรกร เสนอครม. เดือนนี้
เร่งมีผลบังคับใช้ภายในเม.ย. 58 ใช้ระบบ
ประกันภัย ต้นทุนได้เกษตรกรเพิ่มขึ้น
เผย 4 เดือนใช้เงินอุดหนุนภาคเกษตร
6.5 หมื่นล้าน ย้ำต้องใช้เงิน 2 แสนล้าน
พัฒนาภาคเกษตร

ปัญหาเกษตรกรที่ยังยากจน และ
ยังไม่มีความพร้อมที่จะใช้กับปัญหานี้
ได้เบ็ดเสร็จ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จึงได้ร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) ว่าด้วยการ
พัฒนาและช่วยเหลือเกษตรกรขึ้น เรื่องนี้
นายปิณฑุภังค์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่
เรื่องดังกล่าวจะนำเสนอให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาได้เดือนม.ค.นี้ ทำประชาพิจารณ์
เข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติ(สนช.)
เพื่อให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือน เม.ย. 2558
เป็นต้นไป

เร่งปรับปรุงกฎหมายช่วยภาคเกษตร

ทั้งนี้ ร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว มี
วัตถุประสงค์ 2 ข้อคือ 1. ประกันรายได้ และ
ประกันภัย โดยขอใช้งบประมาณในสัดส่วน
5-10 % ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน
ประเทศ หรือจีดีพี ภาคการเกษตรและ
อุตสาหกรรม ตามความเหมาะสม โดยตั้งเป็น
เงินสำรองไว้ที่กระทรวงการคลัง และ
กระทรวงเกษตรฯจะมีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนเงินเพื่อการบริหารจัดการ และ
2. การปรับปรุงกฎหมายสำคัญเร่งด่วน
ที่เกี่ยวข้องกับประชาชน 5 ฉบับคือ ร่างพ.ร.บ.
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ร่างพ.ร.บ.
สหกรณ์ เพื่อปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการ
และการกำกับดูแลสหกรณ์เพื่อให้สหกรณ์
มีสภาพคล่องมากขึ้น ร่างพ.ร.บ. ควบคุม
การฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการควบคุม การฆ่าสัตว์ เพื่อ
จำหน่ายเนื้อสัตว์ ถือเป็น การสร้างความ
ปลอดภัยด้านอาหารเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค
ร่างพ.ร.บ. โคนมและผลิตภัณฑ์นม เพื่อ
ปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการ และกลไกบริหารจัดการ

รวมทั้งกำหนดให้กรมปศุสัตว์ เป็น
หน่วยงานรับผิดชอบแทนองค์การส่งเสริม
การเลี้ยงโคนมแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์(อ.ส.ค.) และร่างพ.ร.บ. การ
ชลประทานหลวง เพื่อปรับปรุงการบริหาร
จัดการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ให้ท้องถิ่น
และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการ
น้ำชลประทาน ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาพิจารณาแล้วเสร็จจะเสนอครม.
เร็วๆ นี้

"การช่วยเหลือ
ชาวบ้าน ต้องจำกัด
วงเงิน สามารถอิง
กับการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของภาค
การเกษตร



ปิณฑุภังค์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา

ย้อนหลังว่าเติบโตมาน้อยเพียงไหน อาจ
ดูย้อนหลัง 4-5 ปี ทำให้รู้ว่าจะใช้เงินเท่าไร
ส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าปัจจุบันผู้ผลิตหลัก
หรือเกษตรกรได้รับช้อยกเว้น 2 อย่าง คือ
การยกเว้นการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และ
ยกเว้นการเสียภาษีเกี่ยวกับรายได้สหกรณ์
เทียบกับผู้ประกอบการอื่นถือว่าน้อยมาก"
เน้นสร้างรายได้เกษตรกรเพิ่ม

นายปิณฑุภังค์ กล่าวว่า การช่วยเหลือ
ครั้งนี้จะเน้นรายได้เกษตรกร ไม่ใช่ช่วยราคา
พืชผลที่ตกต่ำ รวมถึงรายได้นอกฟาร์มด้วย
จึงต้องช่วยเหลือรวมทั้งจะให้สวัสดิการอื่นๆ
มีการประกันความเสียหายพืชผล รัฐต้อง
กำกับส่วนหนึ่ง เพราะภาคเอกชนจะไม่ทำ
เนื่องจากความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะพืชไร่

ในกฎหมายจะมีคณะกรรมการสอง
ระดับคือคณะกรรมการชุดใหญ่ที่มีนายกรัฐมนตรี
เป็นประธาน มีหน้าที่กำหนดแผนและ

วงเงินงบประมาณโดยรวม และคณะกรรมการ
ระดับย่อย จะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตร เป็นประธาน มีหน้าที่กำหนด แนวทาง
ช่วงเวลา กลุ่มเกษตรกรที่ต้องช่วยเหลือ
ดึงเกษตรกรขึ้นทะเบียนรับช่วยเหลือ

สำหรับเกษตรกร หรือแรงงานเกษตรกร
ต้องมาจดทะเบียนกับรัฐบาล และจ่ายค่า
ธรรมเนียมบางส่วน เพื่อให้ส่วนราชการ
สามารถดำเนินงานได้ หากเกษตรกรไม่จด
ทะเบียนจะไม่อยู่ในข่ายได้รับการช่วยเหลือ
อาจจะมีบัตรประจำตัวเกษตรกร กระทรวง
เกษตรฯ จะออกกฎกระทรวงถึงวิธีการ
จ่าย ร่วมกับสถาบันการเงิน ธนาคารต่างๆ
ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และหน่วย
งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คล้ายกับการจ่ายเงิน
ชดเชยรายได้ให้ชาวนา เมื่อกฎหมายดังกล่าว
เสร็จแล้ว กระทรวงเกษตรฯ
จะเตรียมทำประชาพิจารณ์
ให้ประชาชนรับทราบ โดย
น่าจะประกาศใช้กฎหมายได้
ภายในเดือนเม.ย.นี้

"ตั้งแต่รับตำแหน่งรัฐมนตรี
ผมได้คำนวณ แล้วว่ามีเกษตรกรภาค
การเกษตร ไม่นับรวมเงินกู้ มีการใช้เงินไป
แล้วประมาณ 65,000 ล้านบาท ผมได้พูดกับ
นายสมหมาย ภาศิริรมว.คลัง ว่าต้องการใช้เงิน
เพื่อภาคการเกษตร 2 แสนล้านบาท ดังนั้นยัง
เหลือเงินอีกกว่าแสนล้านบาท ที่จะนำออกมา
ใช้หลังกฎหมายฉบับนี้เป็นผล ทันทับปีเพาะ
ปลูกข้าวนาปี ที่จะเริ่มเดือนพ.ค.นี้ และตรงกับ
ช่วงเวลาแผนปรับโครงสร้างการผลิตข้าว"
อัดฉีดเงินช่วยภาคเกษตร 2 แสนล้าน

นายปิณฑุภังค์ กล่าวว่า วงเงิน 2 แสน
ล้านบาท ถ้าคิดจากสัดส่วนรายได้ต่อหัวของ
เกษตรกร ถือว่าเล็กน้อย เช่น ถ้าเอาเงิน
2 แสนล้านบาท หารเกษตรกรไทยต่อหัว
จะเห็นตัวเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่น้อยมาก
เทียบกับการใช้เงินในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมา
กว่า 6 หมื่นล้านบาท ในการเพิ่มขีด
ความสามารถให้กับสหกรณ์ สถาบันเกษตรกร
เกษตรกร ซึ่งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ การกระตุ้น
รายได้สวัสดิการสังคมยกไว้ได้จำนวนมาก

เกษตรฯเร่งสร้างปมราคายางร่วง

สั่งทุกจังหวัดเกาะติดสถานการณ์-แจกจ่ายชุดเซตครบกลางเดือน

นายอำนาจ ปะติเส รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้เรียกประชุมคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาสินค้ายางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจร เพื่อชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจ และมอบนโยบายการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายางพารา ด้วยกลไกคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาสินค้ายางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจร ทั้งระดับจังหวัด และกลุ่มจังหวัด แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดที่มีการปลูกยาง ๑๑ จังหวัด เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหายางพารามีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ได้เร่งรัดให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการใน 5 ข้อ ประกอบด้วย 1.ให้วิเคราะห์

ติดตามสถานการณ์ปัญหายางพาราในพื้นที่อย่างใกล้ชิด หากมีปัญหาและสามารถแก้ไขในระดับจังหวัดได้ให้เร่งดำเนินการโดยด่วน ส่วนปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ให้ส่งส่วนกลางพิจารณาแก้ไขตามขั้นตอน 2.ให้แต่ละจังหวัดจัดทำแผนการผลิตและจำหน่ายยางพาราปี 2558/59 เพื่อทำเป็นแผนรวมของประเทศ 3.ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับทราบข้อมูลและเข้าถึงความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง 4.สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ..... เพื่อมีองค์กรกลาง คือ การยางแห่งประเทศไทย รับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการเกี่ยวกับยางพาราของประเทศอย่างครบวงจร 5.ร่วม

มือกันปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ทั้งสภาวะปกติ และเร่งชี้แจงทำความเข้าใจหากมีการเคลื่อนไหวชุมนุมในพื้นที่

ส่วนความคืบหน้าการดำเนินงานมาตรการต่างๆ อาทิ โครงการชดเชยราย



อำนาจ ปะติเส

ได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางไร่ละ 1,000 บาท รายละเอียดไม่เกิน 15,000 บาท ขณะนี้ ธ.ก.ส.จ่ายเงินให้แก่เกษตรกรแล้ว 3 แสนกว่าครัวเรือน เป็นเงินประมาณ 3,400 ล้านบาท ทั้งนี้จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกลางเดือนนี้ ส่วนโครงการควบคุมปริมาณการผลิต โดยการลดพื้นที่ปลูกยางพาราไปปลูกพืชชนิดอื่นทดแทนนั้น สกย. ดำเนินการได้พื้นที่ ๑ หมื่นไร่จากเป้าหมาย 1 แสนไร่ สำหรับโครงการพัฒนาตลาดตามแผนปรับโครงสร้างระบบตลาดยางพารานั้น นอกจากกรมวิชาการเกษตรจะติดตามสถานการณ์ราคายางพาราอย่างใกล้ชิด ยังมีการปรับปรุงพัฒนาเรื่องตลาดยางพารา โดยกำลังดำเนินการเรื่องตลาดแลกเปลี่ยนยางธรรมชาติในประเทศ เพื่อให้ตลาดกลางยางพาราที่มีอยู่ทั้งในส่วนองกรมวิชาการเกษตร สกย. และ อบต. มีมาตรฐานและเครือข่ายเดียว เพื่อ

ให้เกษตรกรรายย่อยสามารถเข้าถึงตลาดดังกล่าวได้ รวมทั้งการขับเคลื่อนเรื่องตลาดต่างประเทศด้วย

ทั้งนี้ สำหรับมาตรการแก้ไขปัญหายางพาราของรัฐบาล 16 มาตรการ ประกอบด้วย 1.โครงการสร้างมูลค่ากันชนเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง 2.โครงการชดเชยรายได้ชาวสวนยางไร่ละ 1,000 บาท รายละไม่เกิน 15,000 บาท 3.โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพเสริม รายละไม่เกิน 100,000 บาท 4.โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง 5.โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนสถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง 10,000 ล้านบาท 6.โครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา 5,000 ล้านบาท 7.โครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยาง 15,000 ล้านบาท 8.โครงการพัฒนาตลาดตามแผนปรับโครงสร้างระบบตลาดยางพารา 9.โครงการจัดหาตลาดเพื่อส่งออกยางพารา 10.โครงการส่งเสริมการลงทุนผลิตภัณฑ์ยางในประเทศ 11.โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมยาง 12.โครงการควบคุมปริมาณการผลิต 13.โครงการเสริมรายได้ในสวนยางตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 14.โครงการลดต้นทุนการผลิต 15.โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนการผลิต 16.โครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรไร่ละ 2,520 บาท รวม 6,159 ล้านบาท

“อำนวย” ผุด 10 ตลาดยางเกษตรกร

นายอำนวย ปะติเสรมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้ประชุมขับเคลื่อนโครงการแก้ไข ปัญหายางพาราทั้งระบบร่วมกับจังหวัด ๑๑ จังหวัด โดยได้หาหรือแนวทางการปรับระบบตลาดยางพารา ในประเทศ เพราะแม้ว่าราคายางที่ตลาดกลาง ของกรมวิชาการเกษตรที่มีอยู่ ๑๐ แห่งทั่วประเทศ จะขยับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมาสูงกว่ากิโลกรัม(กก.) ละ ๕๐ บาทแล้ว แต่ก็ไม่ใช่ราคาที่เกษตรกรผู้ปลูก ยางได้รับ เพราะเกษตรกรเข้าไม่ถึงตลาดกลาง ยางพาราที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยใช้วิธีขายยางให้แก่ พ่อค้าแล้วพ่อค้าเป็นผู้นำมาขายที่ตลาดกลาง อีกทอดหนึ่ง ดังนั้นจึงต้องเร่งพัฒนาตลาดกลาง

ยางพาราแบบใหม่ที่เกษตรกรเข้าถึงได้ ไม่ผ่าน พ่อค้าคนกลาง “ขอเรียนให้เกษตรกรทราบว่ารัฐบาลได้ เริ่มต้นทดลองตลาดยางที่เข้าถึงเกษตรกรมาแล้ว ๖ แห่ง และจะจัดตั้งเพิ่มเติมอีก 4 แห่ง รวมเป็น ๑๐ แห่ง โดยรัฐบาลมีนโยบายยกระดับตลาดยาง เกษตรกรเหล่านี้ให้มีฐานะและศักดิ์ศรีตามกฎหมาย เท่าเทียมกับตลาดกลางยางพาราของกรมวิชาการ เกษตรกรที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยกำหนดให้หน่วยงาน ที่รับผิดชอบจัดตั้งตลาดยางเกษตรกร ต้องส่ง แผนการดำเนินงานมาภายในเดือน ม.ค.นี้ เพื่อ จะจัดทำเป็นแผนใหญ่สำหรับปีการผลิต 2558/59

หรือในปีหน้า” สำหรับความคืบหน้า ๑๖ มาตรการแก้ไข ปัญหาราคายางพาราของรัฐบาล ได้แก่ มาตรการ ชดเชยรายได้แก่ชาวสวนยางไร่ละ 1,000 บาท ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ่ายเงินถึงมือเกษตรกรแล้วมากกว่า 800,000 ครัวเรือนเป็นเงินรวมประมาณ 3,409 ล้านบาท คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ เกษตรกรได้ทั้งหมดแล้วเสร็จไม่เกินวันที่ 1๕ ม.ค.นี้ ส่วนมาตรการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยาง รายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม รายละไม่เกิน 100,000 บาท มีเกษตรกรยื่นขอเข้ารับความช่วยเหลือ 11,240 ครัวเรือน วงเงิน 1,536 ล้านบาท อนุมัติ จ่ายเงินแล้ว 472 ครัวเรือนเป็นเงินจ่าย 45 ล้าน บาท คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมดภายใน เดือน มี.ค.นี้.

เกษตรกรแห่ขายยางชุมนุมสหกรณ์ หลังราคายางขยับตัวขึ้น 6 บาท/กก.

กระบี่: ผู้สื่อข่าวรายงานว่ายางชุมนุมสหกรณ์การยางกระบี่ จำกัด ได้เปิดทำการหลังหยุดยาวในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2557-5 มกราคม 2558 โดยมีเกษตรกรหลายรายทยอยนำยางพารามาขายให้กับชุมนุมสหกรณ์ จำนวนมาก เบื้องต้นมีเกษตรกรนำยางแผ่นดิบมาขายแล้วไม่ต่ำกว่า 50 ตัน โดยทางชุมนุมสหกรณ์ รับซื้อราคายางแผ่นดิบชั้นสามอยู่ที่กิโลกรัมละ 60.30 บาท ซึ่งราคาขยับขึ้นมาตามราคาชี้นำที่รัฐบาลกำหนดไว้ อยู่ที่กิโลกรัมละ 60 บาท หลังก่อนหน้านี้นักค้าลงมาอย่างต่อเนื่องจนถึงกิโลกรัมละ 40 บาท

นายสมชาย ณ ประดิษฐ์ ผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์การยางกระบี่ จำกัด กล่าวว่า ขณะนี้ราคาตลาดกลางหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ปรับขึ้นมาอยู่ที่กิโลกรัมละ 61 บาท ชุมชนสหกรณ์

จึงปรับราคารับซื้อขึ้นมา เป็นกิโลกรัมละ 60.30 บาท ซึ่งเป็นราคาที่หักค่าใช้จ่ายในการขนส่ง เพราะทางชุมนุมสหกรณ์ จะต้องนำยางไปส่งที่ตลาดกลางหาดใหญ่ซึ่งถือว่าเป็นราคาปรับซื้อที่ปรับขึ้นมาสูงสุด ณ ตอนนี และเป็นราคาที่เกษตรกรก็พึงพอใจส่งผลทำให้นายางพารามาขายมากขึ้น โดยคาดว่าจะมีเกษตรกรนำยางพารามาขายให้กับชุมนุมสหกรณ์ ถึงวันละ 130 ตัน

นายสมชาย กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ชุมชนสหกรณ์ยังได้นำยางที่รับซื้อจากเกษตรกร ทำการอัดก้อนเพื่อเพิ่มมูลค่า ซึ่งจะได้ราคาเพิ่มขึ้น จากเดิมกิโลกรัมละ 1.50 บาท ทางชุมนุมสหกรณ์สามารถผลิตได้วันละ 300-400 ตัน โดยยางอัดก้อนจะมีน้ำหนัก ก้อนละ 111.11 กิโลกรัม และจะนำไปส่งที่ตลาดกลางหาดใหญ่เช่นกัน

หนุนไทยขึ้นแท่น 'ประเทศที่สาม' ประตูลิขิตค้าออร์แกนิกสู่ยุโรป

สภาพยุโรปหรืออียู (EU) ถือเป็นตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์หรือสินค้าออร์แกนิก (Organic) ขนาดใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของโลก ซึ่งมีแนวโน้มการขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกปี โดยสินค้าที่ได้รับความนิยมคือ ผักและผลไม้สด ผลิตภัณฑ์จากนม เนื้อสัตว์ และเครื่องสำอางอินทรีย์ ในส่วนของสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทย ไม่ว่าจะเป็น ข้าวอินทรีย์ สินค้าประมง พืชผักและผลไม้อินทรีย์ ล้วนเป็นสินค้าที่มีศักยภาพ มีโอกาสทางการตลาด และช่องทางการค้าที่ดีในกลุ่ม EU ทางสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้เล็งเห็นความสำคัญของตลาดดังกล่าว จึงเร่งพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งจะช่วยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

นายสัตวแพทย์ศักดิ์ชัย ศรีบุญเชื้อ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กล่าวว่า คณะกรรมการยุโรปได้มีหนังสือแจ้งมายังมกอช. ว่า สภาพยุโรป (EU) ได้มีนโยบายถ่ายโอนภารกิจในการตรวจประเมินรับรองเกษตรอินทรีย์ให้กับประเทศต่างๆ ที่ขอขึ้นบัญชีรายชื่อประเทศที่สาม (Third Country List) ในการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ไปจำหน่ายยังสหภาพยุโรป ซึ่งกฎระเบียบใหม่นี้อนุญาตให้ใช้หน่วยรับรองภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยรับรองระบบงาน โดย EU ขอให้ มกอช. แจ้งความจำนงที่จะดำเนินการตามคำขอที่ยื่นไว้ และเร่งทบทวนความเป็นปัจจุบันของเอกสารประกอบการ

สมัครและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม จากนั้น EU จะแต่งตั้งทีมเพื่อตรวจประเมินเอกสารและตรวจประเมิน ณ จุดดำเนินการ

ที่ผ่านมา มกอช. ได้แจ้งให้กรมการข้าวเตรียมการสมัครขอขึ้นทะเบียน Third Country List โดยจัดเตรียมข้อมูลผู้ผลิตข้าวอินทรีย์และผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองจากกรมการข้าว พื้นที่การผลิต ปริมาณการผลิตสำหรับบริโภคในประเทศและปริมาณการส่งออกไปยังสหภาพยุโรปด้วย โดย มกอช. ได้จัดส่งเอกสารข้อมูลทั้งหมดให้คณะกรรมการยุโรปพิจารณาแล้ว ทั้งข้อมูลสถิติปริมาณการผลิต การนำเข้า-ส่งออก การบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ระยะเวลาอย่างน้อยหลัง 3-5 ปี รวมถึงข้อมูลกฎระเบียบด้านสุขอนามัยพืช และกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับระบบติดตาม ควบคุม กำกับดูแลหน่วยรับรองของมกอช. ด้วย

นายสัตวแพทย์ศักดิ์ชัยกล่าวอีกว่า ปัจจุบันไทยมีหน่วยรับรองของเอกชน (Certification Body : CB) เพียงรายเดียว ที่ได้รับการขึ้นบัญชีรายชื่อเป็นหน่วยงาน CB กับสหภาพยุโรป คือ สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) ซึ่งสามารถให้การรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์ 2 ประเภทได้แก่ สินค้าพืชที่ยังไม่ได้แปรรูป และสินค้าเกษตรแปรรูปเพื่อใช้บริโภคเป็นอาหาร

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับสินค้าเกษตรอินทรีย์ไทยในตลาด EU ในอนาคต รวมทั้งตลาดอื่นที่มีศักยภาพและมีกำลังซื้อสูง



อียูเตือนไทยแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมาย

อียูเตือนไทยเร่งแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมาย หวั่นสินค้าไทยส่งไปอียูเข้าข่ายสินค้า "โอยูยู" ให้เวลา 6 เดือนปรับปรุงระบบการประมงให้ได้มาตรฐานอียู ขณะที่กรมประมงชี้เรือประมงขึ้นทะเบียน พร้อมเปิดหน่วยเคลื่อนที่ 112 จุดในพื้นที่ 23 จังหวัดชายฝั่งทะเล

นายจุฬพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมงกล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เร่งดำเนินมาตรการป้องกันการประมงที่ผิดกฎหมาย ไม่มีการรายงาน และไม่มีการควบคุม (โอยูยู) เนื่องจากในเดือนต.ค. 2557 ผู้แทนจากสหภาพยุโรป (อียู) ได้เข้ามาตรวจสอบสภาพการทำประมงของไทยว่า สินค้าประมงที่ไทยส่งไปอียูเข้าข่ายสินค้าโอยูยูตามที่อียูได้กำหนดเป็นมาตรฐานไว้ตั้งแต่ปี 2553 หรือไม่ ผลปรากฏว่า อียูได้เตือนว่า ไทยยังอยู่ในข่ายประเทศ ที่ไม่ให้ความร่วมมือ พร้อมให้เวลาปรับปรุงระบบการประมงก่อนที่จะออกประกาศเตือนไทยอย่างเป็นทางการเดือนก.พ.นี้

ทั้งนี้หลังจากอียูออกประกาศเตือนสินค้าประมงไทยอย่างเป็นทางการในเดือนก.พ.นี้ ไทยจะมีเวลา 6 เดือนในการปรับปรุงระบบการประมงให้ได้ตามมาตรฐานอียู

ซึ่งอียูจะประกาศคู่มืออีกครั้งเดือนส.ค.นี้ว่า ไทยสามารถปรับมาตรฐานได้หรือไม่ โดยผลการพิจารณาจะออกมาได้ 3 แนวทาง 1.ขยายเวลาประกาศเตือนออกไปอีก 6 เดือนเพื่อให้เวลาไทยปรับปรุงระบบของตัวเองเพิ่มเติม 2.ออกใบเหลืองให้กับไทย และ 3.ออกใบแดงให้ไทย ซึ่งหมายถึงการงดการนำเข้าสินค้าประมงจากไทยทั้งหมด จะทำให้ไทยสูญเสียรายได้ปีละประมาณ 30,000 ล้านบาท

สำหรับมาตรการที่อียูต้องการให้

ให้เวลา 6 เดือนปรับปรุงระบบให้ได้มาตรฐาน

ไทยปรับปรุงการแก้ปัญหาโอยูยู แบ่งเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย กฎหมายด้านการประมงแผนจัดการประมงระดับชาติ การติดตั้งระบบติดตามเรือ (วีเอ็มเอส) โดยเฉพาะเรือประมงขนาดใหญ่ที่ออกไปทำประมงในน่านน้ำต่างประเทศ การจัดทำระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าประมง ที่จะต้องทำให้ทราบได้ว่า ปลาหรือสินค้าประมงที่จับมาได้ มาจากเรือลำใด ในน่านน้ำใด

นายจุฬพล กล่าวว่า มาตรการที่ไทยได้ดำเนินการแล้ว เพื่อป้องกันปัญหาสินค้า

โอยูยู อาจทำให้อียูห้ามนำเข้าสินค้าประมงไทยทั้งหมด ได้แก่ 1.การจัดทำร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) ประมง พ.ศ... ซึ่งเข้าสู่การพิจารณาในวาระ 3 ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)แล้ว คาดจะมีผลบังคับใช้เร็วๆ นี้ 2.คณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติให้กรมเจ้าท่าออกระเบียบให้เรือขนาดใหญ่ตั้งแต่ 60 ตันกรอสขึ้นไป ต้องติดตั้งวีเอ็มเอส ขณะนี้มีเรือที่อาสาติดตั้งแล้ว โดยไม่รอให้ภาครัฐบังคับ ประกอบด้วยเรือประมงไทยที่ทำประมงในประเทศกว่าปีละกว่า 50 ลำ เรือขนถ่ายสินค้าประมงกลางทะเล 21 ลำ และเรืออวนล้อมปลาโอ 300 - 400 ลำ

ทั้งนี้เรื่องเร่งด่วนที่ไทยต้องดำเนินการคือ การขึ้นทะเบียนเรือประมงให้ถูกต้อง เพราะเรือที่จะทำประมงได้ ต้องขออนุญาต 3 ด้านคือ 1.จดทะเบียนเรือไทย 2.ขออนุญาตการใช้เรือจากกรมเจ้าท่า และ 3.ขอใบอนุญาตทำประมงหรืออาชีพที่ระบุชนิด เครื่องมือจับปลา 14 ชนิด จากกรมประมง แต่เนื่องจากขั้นตอนอาจจะมีมาก กรมประมง กรมเจ้าท่า และกรมการปกครอง จะร่วมกันไปตั้งจุดรับจดทะเบียนเคลื่อนที่ 112 จุด ในพื้นที่ 23 จังหวัดติดชายทะเลทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 12 ก.พ.-มี.ค.นี้

ทีเอสโอลุยตรวจทุจริตโกดังมัน

๙ เมื่อวันที่ 8 ม.ค. คณะตรวจสอบการทุจริตคลังมันสำปะหลัง ในโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง ปีการผลิต 2555/56 นำโดย พ.ต.ท.กรวัชร ป่านประภากร ผบ.สำนักคดีพิเศษภาค (ทีเอสโอ) พร้อม พ.ต.ท.ปิยะวิษณุ วงศ์สวัสดิ์ รอง ผอ.องค์การคลังสินค้า (อคลส.) ลงพื้นที่ตรวจสอบ บริษัท เกษตรพืชผล อินเตอร์เทรด จำกัด ม.19 อ.แสลงใหญ่ จ.ราชบุรี หลังพบว่า ลักลอบนำมันสำปะหลังไปจำหน่าย และบรรจุแกลบเข้ามาแทนที่

พ.ต.ท.ปิยะวิษณุกล่าวว่า เมื่อกลางปี 2557 คลังสินค้าโกดัง 5 ของบริษัทดังกล่าวเกิดเพลิงไหม้ ตรวจสอบพบแกลบในถุงบิ๊กแบ็กที่อยู่ใต้กองมันสำปะหลังเกิดความร้อนจนเกิดเพลิงไหม้ ทำให้ทราบว่ามีการแอบนำแกลบสอดใส่ไว้ภายใน กระทรวงพาณิชย์จึงมอบอำนาจให้องค์การคลังสินค้าดำเนินการแจ้งความที่ สภ.บ้านโป่ง เพื่อดำเนินคดีอาญากับบริษัทดังกล่าว ร่วมกันกับอัยกษอภทर्थ (มันสำปะหลัง) ในโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง ปีการผลิต 2555/56 คิดเป็นน้ำหนักกว่า 19,000 ตัน มูลค่ากว่า 120 ล้านบาท

ด้าน พ.ต.ท.กรวัชรกล่าวว่า หลังจากคณะตรวจสอบการทุจริต ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบคลังสินค้า ภายในโกดัง 3 หลัง พบว่ามีการทุจริต โดยนำมันสำปะหลังชนิดเส้นขององค์การคลังสินค้าไปจำหน่าย และนำแกลบมากกว่าร้อยละ 80 มาแทนที่ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ตรวจสอบคลังมันสำปะหลัง ที่ จ.ลพบุรี จ.สระบุรี จ.อยุธยา และจ.กาญจนบุรี ซึ่งเก็บรักษาโดยบริษัทดังกล่าว พบว่ามีการทุจริตในลักษณะเดียวกัน คิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 500 ล้านบาท จึงเร่งรวบรวมข้อมูลและนำเสนอต่ออัยกษอภทर्थสำนักคดีพิเศษ เพื่อพิจารณาจับเป็นคดีพิเศษต่อไป



ยึดได้ - ทีเอสโอตรวจหอบโกดังบริษัทเกษตรพืชผล อินเตอร์เทรด อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี หลังพบสอดใส่แกลบในกระสอบมันสำปะหลัง ในโครงการแทรกแซงราคาปีการผลิต 2555/2556

จีนปรับสูตรยางคอมพาวด์ซ้ำเติมราคาคิ่ง

โพสต์ทูเดย์ จีนปรับสูตรยางคอมพาวด์ มีผล 1 ก.ค.ปีนี้ คาดกคความต้องการใช้ยางพารา-ซ้ำเติมราคาคิ่งอีก

สำนักข่าวรอยเตอร์ส รายงานว่า องค์การบริหารมาตรฐานแห่งชาติจีน (เอสเอชซี) มีมติเห็นชอบรับรองมาตรฐานใหม่ในการผลิตยางคอมพาวด์ หรือยางผสมสารเคมี ซึ่งเป็นวัตถุดิบผลิตยางล้อรถยนต์ โดยมาตรฐานยางใหม่นี้จะใช้ยางธรรมชาติซึ่งเป็นวัตถุดิบเพียง 88% เท่านั้น จากเดิมที่อยู่ที 95-99.5% และจะมีผลใน 1 ก.ค. 2558 ซึ่งจะมีผลกระทบต่อส่งออกยางคอมพาวด์ของไทยและมาเลเซีย

รายงานข่าวอ้าง ฉวนซูเหวิน นักวิเคราะห์จากบริษัท ดงอู่ บริษัทจัดการความปลอดภัยทรัพย์สินในจีน เปิดเผยว่า ในภาวะปกติแล้วผู้ผลิตสินค้าจีน โดยเฉพาะผู้ผลิตยางรถยนต์ นิยมใช้ยาง

คอมพาวด์ในกระบวนการผลิตมากกว่า ยางธรรมชาติ เนื่องจากยางคอมพาวด์ได้รับการยกเว้นภาษี ต่างจากยางธรรมชาติที่ต้องเสียภาษี 1,500 หยวน/ตัน

อย่างไรก็ตาม การที่ทางการจีนปรับมาตรฐานการผลิตยางคอมพาวด์เป็นสูตรใหม่ ซึ่งทำให้ยางมีเสถียรภาพน้อยลงจากมาตรฐานในอดีต และจะส่งผลให้ความต้องการใช้ยางคอมพาวด์ในกลุ่มผู้ผลิตรายรถยนต์ในจีนลดลง รวมทั้งจะส่งผลให้มีแนวโน้มที่จะทำให้ความต้องการยางคอมพาวด์โดยรวมปรับตัวลดลงตามไปด้วย ซึ่งจะกระทบกับผู้ส่งออกยางคอมพาวด์รายใหญ่ของไทยและมาเลเซียอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ปัจจุบัน ประเทศไทยส่งออกยางคอมพาวด์ไปยังจีนประมาณ 6-7 แสนตัน/ปี ในขณะที่ความต้องการใช้ยางทั้งหมดของประเทศจีนอยู่ที่ 1.5 ล้านตัน/ปี

“ตั้งแต่เดือน ก.ค.เป็นต้นไป ปริมาณการใช้ยางคอมพาวด์จะลดลงอย่างแน่นอน” ดงอู่ ระบุ และคาดว่าผู้ผลิตรายจะนำเข้ายางคอมพาวด์ตามมาตรฐานเดิมในปริมาณที่สูง ก่อนที่มาตรฐานยางคอมพาวด์จะมีผลบังคับใช้ “นักวิเคราะห์ระบุ

สำหรับความเคลื่อนไหวจากจีนดังกล่าว มีขึ้นท่ามกลางราคายางตกต่ำทั่วโลกและราคาต่ำสุดในรอบ 5 ปี ส่งผลให้ความต้องการยางจากจีนอยู่ในภาวะซบเซา และทำให้เกิดขั้วการผู้ผลิตยางในหลายประเทศผู้ส่งออกยาง จะออกมากดดันให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาสถานการณ์ราคายางพาราตกต่ำอย่างเร่งด่วน

นายอำนาจ ปะติเส รชม.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่ ยังไม่ทราบรายละเอียดที่ทางการจีนประกาศสัดส่วนการใช้ยางพาราในการผลิตยางคอมพาวด์ โดยต้องขอเวลาดูรายละเอียดก่อนว่าจะส่งผลกระทบต่อ

ต่อตลาดยางพาราของไทยในระดับใด อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันไทยผลิตยางคอมพาวด์ไม่มากเมื่อเทียบกับปริมาณส่งออกยางพาราไทย 3 ล้านตัน/ปี จากผลิตทั้งประเทศ 4.1 ล้านตัน/ปี

นายอำนาจ คาดว่าราคายางพาราของไทยมีแนวโน้มขึ้นต่อเนื่องจากทิศทางเศรษฐกิจโลกและนโยบายของรัฐบาล โดยจะเห็นว่าล่าสุดราคายางปัจจุบันยางแผ่นดิบปรับเพิ่มเป็น 57 บาท/กิโลกรัม ราคายางแผ่นรมควันชั้นสามอยู่ที่ 61.35 บาท/กิโลกรัม และราคายางพารามีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หลังมาตรการดูแลราคายางของรัฐเดินหน้าได้เต็มที่

ก่อนหน้านี้ กระทรวงเกษตรฯ ได้หารือกับทูตพาณิชย์จีนประจำประเทศไทย เพื่อขอยืดเวลาการขึ้นสูตรยางคอมพาวด์ไปอีก 1 ปี เพื่อปรับปรุงสายการผลิต ■

มกอช. หนุนผู้ประกอบการใช้งานระบบตามสอบสินค้าเกษตร

นายศักดิ์ชัย ศรีบุญเชื้อ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่าในปีงบประมาณ 2557 มกอช. ได้พัฒนาระบบตามสอบสินค้าเกษตรสินค้าสำหรับผู้ประกอบการขนาด ล่างและขนาดเล็ก เพื่อบันทึกข้อมูลที่ใช้ในการตามสอบสินค้าเกษตรและบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตร ซึ่งจะช่วยให้สามารถแก้ปัญหาความปลอดภัยอาหารได้รวดเร็วและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคได้มากขึ้นโดยการดำเนินงานที่ผ่านมา ได้เริ่มต้นให้ผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยในปี 2557 มกอช. จะมุ่งเน้นไปที่เกษตรกรและผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุ (ผัก ผลไม้) ที่อยู่ในจังหวัด เชียงใหม่ นนทบุรี ศรีสะเกษ จันทบุรี ราชบุรี พัทลุง และจังหวัดใกล้เคียง โดยการบันทึกข้อมูลจะ ประกอบไปด้วย ข้อมูลเกษตรกร ข้อมูลการปลูก การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวการแปรรูปและดูแลรักษา การขนย้าย การควบคุมระบบความปลอดภัย ข้อมูลปริมาณการผลิต ข้อมูลชุดการผลิต เพื่อสามารถตามสอบแหล่งผลิต และสถานที่ส่งไปจำหน่าย รวมทั้งยังสามารถแสดงรายการเรียกคืนสินค้าที่มีปัญหา

มกอช.ร่วมหนุนโครงการตลาดนัดเกษตรกร

นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรฯได้เปิดตัวโครงการตลาดเกษตรกรอย่างเป็นทางการ ใน 4 จังหวัด คือ นครนายก ตรัง มุกดาหาร และอุตรดิตถ์ โดยภายในงานได้จัดนิทรรศการเรื่อง ความปลอดภัย อาหาร เพื่อให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้บริโภคได้ทราบถึงกระบวนการของสินค้าเกษตร ปลอดภัย ตั้งแต่ไร่นาจนถึงโต๊ะอาหาร (Farm to Table) เช่น การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) การแปรรูปสินค้าที่ดี (GMP) และการเลือกซื้อสินค้าที่ปลอดภัยภายใต้เครื่องหมาย Q การประชาสัมพันธ์งานผ่านโทรศัพท์มือถือ ภายใต้ Q restaurant ซึ่งแอปพลิเคชันนี้เหมาะสำหรับ ผู้บริโภคที่สนใจร้านอาหารที่มีความปลอดภัยได้คุณภาพ โดยสามารถค้นหาร้านอาหารที่ใช้วัตถุดิบ ปลอดภัยได้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร Q จากกระทรวงเกษตรฯที่อยู่ใกล้กับผู้บริโภค

3) ธกส.วัดความสุขเกษตรกร ชูชาวไร่อ้อยติดท็อปสูงสุด

ศูนย์วิจัยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ระบุเกษตรกรไทยมีความสุขสูงถึง 80.26% กลุ่มชาวไร่อ้อยมากที่สุด หลังราคาน้ำตาลพุ่ง รองลงมาปาล์ม ส่วนกลุ่มชาวนาและยางพาราแย่สุด

นางอภิรดี ยิ้มละมัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัย ธ.ก.ส.ได้สำรวจความคิดเห็นของเกษตรกรจากทุกภาคทั่วประเทศ ภายใต้หัวข้อ "ระดับความสุขของเกษตรกรไทย" จำนวนกลุ่มตัวอย่างรวม 2,044 ราย เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน-4 ธันวาคม 2557 ในหัวข้อความสุขมวลรวมของเกษตรกรไทย พบว่า ความสุขมวลรวมของเกษตรกรไทยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.11 จากคะแนนเต็ม 4 คะแนน) โดยเกษตรกรมีความสุขในระดับมากถึงมากที่สุดร้อยละ 80.26

สำหรับความสุขมวลรวมของเกษตรกรไทย จำแนกตามอาชีพการเกษตรหลัก พบว่า เกษตรกรทุกอาชีพมีความสุขมวลรวมอยู่ในระดับมาก โดยเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย มีคะแนนเฉลี่ยความสุขมวลรวมสูงสุด (คะแนนเฉลี่ย 3.22) เป็นผลสืบเนื่องมาจากราคาขายเฉลี่ยของน้ำตาลทรายในตลาดโลกเดือนพฤศจิกายนปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 5.6 และมีทิศทางเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง รองลงมา คือ เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน และเลี้ยงไก่เนื้อ มีคะแนนเฉลี่ยความสุข

มวลรวมเท่ากับ 3.19 และ 3.17 ตามลำดับ

เนื่องจากราคาปาล์มน้ำมันที่เกษตรกรขายได้มีทิศทางการปรับเพิ่มขึ้นจากความต้องการผลผลิตปาล์มน้ำมันเพื่อการบริโภคและใช้ในอุตสาหกรรม รวมทั้งผลิตน้ำมันไบโอดีเซล สำหรับราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้ปรับเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณไก่เนื้อออกสู่ท้องตลาดไม่มากนัก ขณะที่ความต้องการบริโภคเนื้อไก่มีมากขึ้นจากการเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวและเทศกาลเฉลิมฉลอง สำหรับเกษตรกรที่รับจ้างทำการเกษตรมีคะแนนเฉลี่ยความสุขมวลรวมต่ำที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 3.01) เมื่อเทียบกับอาชีพอื่น

ขณะที่ความสุขมวลรวมของเกษตรกรไทย จำแนกเป็นรายภาค พบว่า เกษตรกรทุกภาคมีความสุขมวลรวมอยู่ในระดับมาก โดยเกษตรกรในภาคตะวันออก เชียงเหนือ มีคะแนนเฉลี่ยความสุขมวลรวมสูงสุด (คะแนนเฉลี่ย 3.19) เนื่องจากแนวโน้มราคาน้ำตาลทรายในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้น จึงทำให้เกษตรกรผู้ปลูกอ้อย มีความสุขมวลรวมสูงสุด ซึ่งพื้นที่เพาะปลูกหลักอยู่ในภาคตะวันออก เชียงเหนือ ส่วนเกษตรกรในภาคกลางและภาคใต้ มีคะแนนเฉลี่ยความสุขมวลรวมต่ำที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 3.04) เมื่อเทียบกับเกษตรกรในภาคอื่น ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในภาคกลางส่วนใหญ่ปลูกข้าว และกลุ่มตัวอย่างในภาคใต้ส่วนใหญ่ปลูกยางพารา ■